



Australian Government

Department of Health

รัฐวิคตอเรียไม่อยู่อย่างลำพังในการโต้ตอบ COVID-19 ล่าสุด: นายแพทย์สาธารณสุข
เราทุกคนยังคงกังวลเกี่ยวกับการระบาดของ COVID-19 ในรัฐวิคตอเรียและการแพร่
เชื้อในชุมชน

ในฐานะนายแพทย์สาธารณสุขแห่งชาติรักษาราชการแทนและประธาน
คณะกรรมการคุ้มครองสุขภาพแห่งออสเตรเลีย (Australian Health Protection
Principal Committee, AHPPC) ซึ่งประกอบด้วยนายแพทย์สาธารณสุขของรัฐและ
ดินแดน ผมสามารถพูดได้อย่างชัดเจนว่าเครือข่ายสนับสนุนการดำเนินการของ
รัฐบาลวิคตอเรียในการจัดการไวรัส เรายังคงประชุมกันทุกวันและสนับสนุนอย่างยิ่ง
ในสิ่งที่รัฐวิคตอเรียกำลังทำ

การตอบสนองตามแบบรัฐวิคตอเรีย ซึ่งเป็นแนวทางการดำเนินงานสามด้าน ที่ได้แก่
การตรวจ การติดตามและการแยกตัว รวมถึงการเว้นระยะห่างทางกายภาพและข้อ
จำกัดการเดินทาง เป็นแนวทางเดียวกันกับที่เราใช้ในระดับชาติ และตามที่เราทุก
คนรู้ มันเป็นวิธีที่ได้ผล ด้วยเหตุนี้ เมื่อเทียบกับประเทศอื่น ๆ แล้วออสเตรเลีย
ประสบความสำเร็จอย่างมากในการควบคุมการระบาดใหญ่ครั้งนี้ แนวทางของเราทั่ว
ประเทศคือการเริ่มอย่างรวดเร็วและเข้มงวด และนั่นคือสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นตอนนี้ใน
สถานการณ์ของรัฐวิคตอเรีย

การระบาดแบบที่เกิดขึ้นอยู่ในรัฐวิคตอเรียได้มีการคาดการณ์อยู่แล้วถึงแม้ว่าเราหวัง
ว่าจะไม่เกิดขึ้นก็ตาม ในฐานะนักระบาดวิทยาที่มีประสบการณ์ 30 ปีทั่วโลกในโรค
ติดเชื้อหลายรูปแบบ เช่น HIV/AIDS วัณโรค และไข้หวัดใหญ่ ผมรู้ว่าเรากำลัง
เผชิญกับโรคที่มีการแพร่เชื้อสูง COVID-19 แบบไม่ต้องมีแรงกระตุ้นใดเลยในการ
เริ่มระบาดและทำให้ไม่สามารถควบคุมได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้นเราจึงต้องมีความ
คล่องแคล่วและยืดหยุ่นในการตอบสนองของเรา และต้องมีความระมัดระวังอย่าง
เคร่งครัด

แผนโต้ตอบของเราได้รวมพิจารณาถึงการระบาดที่จะเกิดขึ้นเป็นครั้งคราวตั้งแต่
เริ่มแรกอยู่แล้ว ดังนั้นเราจึงรู้ว่าจะต้องทำอะไรบ้าง เรารู้ว่าผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่ใน
เมลเบิร์นอยู่ที่ไหน ด้วยเหตุนี้เราจึงรู้ว่าต้องมุ่งเน้นความพยายามของเราไปที่ใด
ขณะนี้กำลังมีกระบวนการตรวจขนาดใหญ่พิเศษ เป้าหมายคือเพื่อหยุดการระบาดให้
เร็วที่สุดเพื่อหยุดการแพร่กระจายเชื้อ นั่นคือสิ่งที่ชาวแทสเมเนียประสบความสำเร็จ
ในพื้นที่ตะวันตกเฉียงเหนือของรัฐ และนี่คือสิ่งที่ทีมรัฐวิคตอเรียกำลังทำอยู่ตอนนี้

การใช้แม่แบบที่ใช้ในพื้นที่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของรัฐแทสเมเนียในเขตในเมือง
นั้นมีความท้าทาย แต่การกระทำของรัฐวิคตอเรียนั้นมีความเหมาะสมและเป็นไปตาม
ความจำเป็น โดยพึ่งหลักการทางวิทยาศาสตร์ และใช้ข้อมูลเรียลไทม์และแนวทาง
ปฏิบัติที่ดีด้านสาธารณสุข และการกระทำเหล่านี้จะปกป้องและรักษาชีวิต



Australian Government

Department of Health

อย่าได้มองข้ามข้อดีมากมายที่มี ข้อเท็จจริงที่ไม่อาจโต้แย้งได้คือการที่ที่ผ่านมา ออสเตรเลียทำได้ดีมากในควบคุมการระบาดใหญ่ครั้งนี้อย่างที่ผมได้กล่าวแล้วก่อนหน้านี้ และรัฐวิคตอเรียก็มีส่วนร่วมในความสำเร็จนั้น ด้วยกรอบยุทธศาสตร์การกักกันและขีดความสามารถที่ชัดเจนที่ผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์และผู้นำทางการเมืองทั่วเครือจักรภพกำหนด รวมถึงการมีส่วนร่วมและความมุ่งมั่นของชุมชน ออสเตรเลียทำให้เราสามารถลดความชันของกราฟ coronavirus ได้ทั่วทั้งประเทศ ขนาดของการระบาดในรัฐวิคตอเรียยังคงมีขนาดเล็กมากเมื่อเทียบกับขนาดของการระบาดทั่วโลก แต่เราจำเป็นต้องทำ และเราได้ทำอย่างรวดเร็ว เพื่อมุ่งสู่การป้องกันการแพร่กระจายต่อไป

ด้วยข้อจำกัดที่ได้นำกลับมาใช้ในขณะนี้ ผมขอให้ชาววิคตอเรียมีความอดทน และมีความรับผิดชอบในผลประโยชน์ของตนเอง ผลประโยชน์ของรัฐ และผลประโยชน์ของประเทศ ประสิทธิภาพของข้อจำกัดจะขึ้นอยู่กับ การปฏิบัติตามคำแนะนำด้านสาธารณสุขของชุมชน พวกเราต้องพึ่งพาคุณ

การระบาดครั้งล่าสุดนี้ไม่ใช่ปัญหาของชาววิคตอเรีย มันเป็นปัญหาระดับชาติ มัน เป็นปัญหาของทุกคน เครือจักรภพและรัฐและดินแดนอื่น ๆ กำลังให้การช่วยเหลือเจ้าหน้าที่คลินิกและเจ้าหน้าที่อื่น ๆ อีกหลายร้อยคนกำลังให้ความช่วยเหลือในการตรวจ ติดตามการสัมผัสติดต่อและการมีส่วนร่วมของสาธารณะ ผมรู้สึกมีกำลังใจอย่างมากและผมอาจพูดได้ว่าไม่ประหลาดใจเลยกับการตอบสนองระดับชาติในการจัดการไวรัสครั้งนี้ ที่สำคัญคือ ในขณะที่เราได้ร่วมงานกับชุมชนหลากหลาย วัฒนธรรมอยู่แล้ว เรากำลังเพิ่มความพยายามของเราเพื่อให้แน่ใจว่าเราได้ให้ ข้อความที่ถูกต้องกับชุมชนเมลเบิร์นที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมแห่งนี้

ผมต้องการให้ชาววิคตอเรียทุกคนรู้ว่าผมและเพื่อนร่วมงานของผมที่ AHPPC ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพและการแพทย์ของประเทศที่ให้คำแนะนำในการโต้ตอบ COVID-19 ของออสเตรเลียตั้งแต่เริ่มต้น จะร่วมเดินทางไปกับคุณทุกขั้นตอน และผมมั่นใจว่าเพื่อนร่วมชาติชาวออสเตรเลียของคุณทุกคนก็เช่นกัน เราเผชิญไปด้วยกันและเราจะผ่านไปด้วยกัน นี่คือการให้ความร่วมมือระดับชาติ และเป็นความร่วมมือระดับชาติมาโดยตลอด การจัดการไวรัสจะช่วยปกป้องชาววิคตอเรีย และจะปกป้องพวกเราทุกคน

ศาสตราจารย์พอล เคลลี

นายแพทย์สาธารณสุขรักษาราชการแทน